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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง(อ.จ.ร.จังหวัดระยอง).ครั้งที ่1/๒๕๕9  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.  

ณ  ห้องศรีสมุทโภคชัย  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 

อนุกรรมการฯ ผู้มาประชุม 
๑. นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง               ประธานอนุกรรมการฯ 

 2. นายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
3. พ.ต.อ.เชาว์ศิริ  บุญศิริโยธนิ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง อนุกรรมการฯ 
 แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง  
4. นายประจวบ รัตนเกตุ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อนุกรรมการฯ 

 5. นางลัดดาวัลย์ ชิณณะเสถียร แทน ขนส่งจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 6. นายวิญญู  หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 7. นายรุ่งศักดิ์ ค าหลอม แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทระยอง อนุกรรมการฯ  
 8. นายบดินทร์ รุ่งรัตน์  แทน ผอ.แขวงทางหลวงระยอง อนุกรรมการฯ 
 9. นางสาวสวรส  รูปแก้ว แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ  

11. นายด ารงพล ใจยา ผู้แทน ส านักงานนโยบายและแผน  อนุกรรมการฯ 
 การขนส่งและจราจร 
12. นายศิริเกษ อภิรัตน์  แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบ อนุกรรมการฯ 
 การขนส่งและการจราจรในภูมิภาค 
13. นางอมรา เจริญพรสุข   ผู้แทน ส านักส่งเสริมระบบการขนส่งและ อนุกรรมการฯ 
 การจราจรในภูมิภาค 
14. ร.ต.อ.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตต์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง อนุกรรมการฯ 

 15. นายบุญยืน เลาหวิทยรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 16. นายสมยศ ทองบัณฑิต    แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 ๑7. พ.ต.ท. สราวธุ  เอ่ียมส าอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 18. นายสุวัฒน์  ฟ้าประทานชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 ๑9. นายวิโรจน์  รมเยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 20. นายกตัญญู  โกมุทมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 

21. นายวิบูรย์ แววบัณฑิต  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
   และเลขานุการ 
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22. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อนุกรรมการฯ 
 ส านักงานจังหวัดระยอง และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒3. นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง อนุกรรมการฯ 

 และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อนุกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ (ติดราชการ) 

1. นายมนตรี ชนะวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองประธานฯ 
 2. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค อนุกรรมการฯ 
 3. นายกเทศมนตรีนครระยอง อนุกรรมการฯ 
 5. นางสาวอาภา  รติยานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 

6. นายไชยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการฯ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
1. นายบุญเชิด ศรแสง ปลัดอ าเภอปลวกแดง 
2. นายมานิต อินเมฆ  ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
3. พ.ต.ท.พิศิษฎ์ พูลทรัพย์  รอง ผกก.ป.สภ.มาบตาพุด 
4. พ.ต.ต.เริงฤทธิ์ ศิริมาจันทร์ สวป.สภ.ปลวกแดง 
5. นางสาวอนงพร อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
6. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นางสาวศิริกุล พิสมัย ส านักงานจังหวัดระยอง 
8. นายสมบัติ  สิทธิโชค  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว : นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท าหน้าที่

ประธานการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ประธานฯ : ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดระยองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน
แต่การเติบโตดังกล่าวไม่สอดรับกับการเตรียมการในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
เช่น โครงข่ายระบบจราจร  เป็นต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกจ านวนมาก โดยเฉพาะการจราจรติดขัด
บริเวณสายหลักและเส้นทางผ่านนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนหลายแห่ง ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดระยอง
ได้มีการด าเนินการ/มาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขท้ังปัญหาทางด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องตลอดมา       

  การประชุมวันนี้  จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด
ระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ซึ่งมีทั้งผู้แทนทั้งจากส่วนกลาง ส่วนราชการในพ้ืนที่  ผู้แทนจากภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมร่วมกันเพื่อน าเสนอและรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ประกอบ
กับเพ่ือเป็นการติดตามแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ทางด้านการคมนาคมของรัฐบาลที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดระยองจ านวนมาก เช่น 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา มาบตาพุด              
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2) โครงการรถไฟรางคู่ทางมาตรฐานช่วงหนองคาย – มาบตาพุด    3) โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ 
พัทยา ระยอง  4) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นต้น       

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
   

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
     จังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/๒๕๕8 เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕8   

  ฝ่ายเลขาฯ : ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
จังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕8  นั้น ส านักงานจังหวัด
ระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้  ได้น าเสนอในเว็บไซต์จังหวัดแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข หากผู้ใดมีข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประสานส านักงานจังหวัดได้โดยตรงต่อไป  

  มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง     
  ต ารวจภูธรจังหวัดระยองรายงานเป็นเอกสาร สรุปผลการด าเนินการกวดขันจับกุม
ผู้กระท าผิดด้านการจราจรในเดือน มีนาคม 2559 ประกอบด้วย 
 1. ถนนสุขุมวิท จ านวน 135 ราย 
 2. ถนนตากสินฯ จ านวน 82 ราย 
 3. ถนนจันทอุดม จ านวน 97 ราย 
 ส่วนการกวดขันจับกุมตามสถานที่จราจรหนาแน่น ในเขตเมืองมีดังนี้ 
 1. หน้าตลาดวัดลุ่มฯ และหน้าตลาดแม่แดง ไดจ้ัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรอ านวยความ
สะดวก และจัดการจราจร กวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงเวลา 06.30 – 18.30 น. ทุกวัน 
จ านวน จุดละ  2  นาย จับกุมผู้กระท าผิดทั้ง 2  จุด รวม  194  ราย 
 2. ตลาดสตาร์ ได้จัดจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรอ านวยความสะดวก และจัดการจราจร 
ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกเข้าตลาดสตาร์ และตลาดสดสตาร์ช่วงเวลา 06.30 – 18.30 น. จุดละ 1 นายทุกวัน 
 3. หน้าโรงเรียนวัดป่าประดู่ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรอ านวยความสะดวก และจัด
การจราจร กวดขันจับกมุผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงเวลา 06.30 – 18.30 น. จ านวน  2  นาย ทุกวัน  
จับกุมผู้กระท าผิดทั้ง 2 จุด รวม  105  ราย 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ   

  3.2 ความก้าวหน้านโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ระยอง 
   ผู้แทนส านักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  
   ๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา มาบตาพุด เป็นของกรมทางหลวง 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วง พัทยา – มาบตาพุด วงเงินค่าก่อสร้าง 
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๑๔,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๑๓ ช่วง ได้เริ่มด าเนินการแล้ว ๑๑ สัญญา เหลืออีก ๒ สัญญาอยู่ระหว่าง
ท า E-bidding คาดว่าจะด าเนินการแล้วในปี ๒๕๖๑ 
   ๒) โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงหนองคาย – มาบตาพุด กรอบความร่วมมือระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทย – จีน เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการ
พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน (รูปแบบจะเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (SPV) สัดส่วนในการลงทุน (ก าหนดสัก
ส่วนไทย ๔๐ – จีน ๖๐) ซึ่งฝ่ายจีนได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงการ ขณะนี้ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างจัดท า
รายงานการศึกษาตามข้อเสนอจากการประชุมหารือดังกล่าว โดยจะเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาก่อนการประชุม
คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑๐ ที่จะมีขึ้นปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันส านักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่
ระหว่างจัดท าร่าง MOU การจัดตั้ง SPV เพ่ือเสนอในการประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนินงานความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย – จีน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา  ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย และช่วง
นครราชสีมา – แหลมฉบัง – มาบตาพุด และแก่งคอย – บ้านภาชี – บางซื่อ 
  ๓) โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ พัทยา ระยอง ระยะทาง ๑๙๓.๕ กม. วงเงิน
งบประมาณ ๑๕๒,๕๒๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานเบื้องต้นและรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๔) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา กรอบความร่ วมมือระหว่าง
กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือได้มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อยู่ในพ้ืนที่สัตหีบ – บ้านฉาง จังหวัดชลบุรี 
และบ้านฉาง – ระยอง จังหวัดระยอง สนองภารกิจ ๒ ด้าน คือ ด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์อย่างสมดุล เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิด “One Airport Two Missions” และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Cooperation : MOC) แบบการพัฒนา ๓ ระยะ ดังนี้ 
    ๑) ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) รองรับผู้โดยสารจ านวน ๓ ล้านคนต่อปี 
โดยใช้อาคารผู้โดยสาร ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน การบริการทางภาคพื้น ระบบเติมน้ ามัน 
และหอบังคับการบินที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภากับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และพ้ืนที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก  

   ๒) ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) รองรับผู้โดยสารจ านวน ๕ ล้านคน 
(บนพ้ืนฐานอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ร้อยละ ๗) โดยเพ่ิมการด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน
ฝั่งตะวันตกให้มาข้ึนและเตรียมการศึกษาในการบริหารจัดการพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์และความม่ันคง 
   ๓) ระยะที่ ๓ (หลังปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Landside และ Airside) และสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ให้รองรับการเติบโตของกิจการการบินในอนาคต ผลการด าเนินงานการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจ และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ แล้วเสร็จ ส่วนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ส่งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่าน (EIA) 
 

  มติที่ประชุม รับทราบตามที่ผู้แทนส านักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร
น าเสนอ และประธานฯ ได้ขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมการส าหรับการรองรับโครงการต่างๆ ในเชิงรุก 
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     3.3 โครงการจดัท าแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง 
   ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าไดเ้สนอโครงการจัดท า จัดท า
แผนแม่บทและออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจ านวน 10,000,000 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
(งบยุทธศาสตร์ฯ) จากเหตุผลความจ าเป็นที่จังหวัดระยองมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การ
คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ท าให้การจราจรติดขัดในเขตศูนย์กลางธุรกิจการค้าอย่าง
กว้างขวาง จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนแม่บทส าหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองระยองขึ้น เพ่ือลดปัญหา
การจราจรติดขัด บรรเทาปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากการจราจร ซึ่งเป็นเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับเส้นทางก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน        
และออกแบบเบื้องต้นส าหรับก าหนดรูปแบบการด าเนินการให้สามารถน าไปสู่การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน 
เป็นต้น  ขณะนี้งบประมาณได้ผ่านการพิจารณาของส านักงบประมาณแล้ว  โดยจะเริ่มโครงการในเดือนตุลาคม 
2559 ระยะเวลา 10 เดือน 

  มติที่ประชุม รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยองจราจรน าเสนอ และที่ประชุมมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าโครงการฯ จะสามารถรองรับการด าเนินโครงการสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลได้เป็นอย่างด ี

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องติดตามจากการประชุม อ.จ.ร. ครั้งทีผ่่านมา 
   4.1 การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดถนนสุขุมวิทบริเวณจุดแยกตะพง 
   ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดระยอง รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวขับรถยนต์เพ่ือขับรถยนต์
ทางตรงและรถเลี้ยวขวาไปพร้อมกันเพ่ือไปซื้อผลไม้ตามสวนและเสี้ยวลงไปหาดแม่ร าพึงท าให้ต้องชะลอ
ความเร็ว แนวทางแก้ไขจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าตู้สัญญาณไฟจราจรเพ่ือบังคับสัญญาณไฟด้วยมือ วางกรวย
ปิดกั้นจุดกลับรถบริเวณสี่แยกตะพงให้ไปกลับรถกลับรถแยกยายดา เพ่ิมมาตรการกวดขันวินัยจราจร ส่วนการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จะขอรับการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล้อง CCTV หรืองบกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพ่ือใช้งานด้านการจราจรเป็นการเฉพาะ  
  ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าได้จัดท าโครงการเพ่ือขยายผิวตั้งแต่ IRPC ไป
ถึงแยกตะพงพร้อมสะพานข้ามแยกวงเงิน 780 ล้านบาท (ตอน ระยอง-กะเฉด กม.๒๒๕+๕๐๐ – กม.๒๓๑ +
๕๐๐) โดยเสนอผ่านจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีการส ารวจออกแบบรายละเอียดด้วยซึ่งอยู่ในอ านาจฝ่ายส ารวจ
และออกแบบ ส านักทางหลวงที่ ๑๔    

  มติที่ประชุม ขอให้ติดตามผลการด าเนินการอย่างใกล้ชิด และให้ทุกฝ่ายเตรียมความ
พร้อมส าหรับการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองในเดือนมิถุนายน 2559 ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมี
การจราจรติดขัดอย่างมากในบริเวณดังกล่าว 
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  4.2 การแก้ไขปัญหาจราจรและทางเท้าบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดระยอง 

 1) การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่ตลาดสตาร์    
    ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดระยอง รายงานว่าเป็นพ้ืนที่เอกชนแต่ได้รับความร่วมมือ

จากผู้บริหารตลาดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการตีเส้นส าหรับการจอดรถขณะนี้ผ่านมากว่า 6 เดือน สีที่ตีเส้นไว้จาง 
และลบเลือน จึงขอให้ประสานผู้บริหารตลาดสตาร์ทาสีใหม่ด้วย   

    2) การแก้ไขปัญหาบริเวณหน้าตลาดวัดลุ่มและตลาดแม่แดง   
     ทั้งตลาดวัดลุ่มและตลาดแม่แดงอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า 70%  

คาดว่าอีก 1 เดือนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถย้ายผู้ค้าขายเข้ามาได้ จะท าให้ปัญหาการจราจรดีขึ้น 
   3) การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าประดู่  จะมีปัญหาเรื่องการ
จอดรถจักรยานยนต์หน้าป้ายโรงพยาบาลระยองท าให้กีดขวางทางเท้า นักเรียนต้องไปเดินบนถนน และ
ผู้ปกครองจอดรถส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนท าให้การจราจรติดขัด   
 

  มติที่ประชุม 
   1. มอบหมายเทศบาลนครระยองประสานผู้บริหารตลาดสตาร์  ตีเส้นจราจร และเส้น
แบ่งพ้ืนที่จอดรถในส่วนที่จาง และลบเลือน 
   2. มอบหมายเทศบาลนครระยองประสานโรงพยาบาลระยองว่าจะด าเนินการอย่างไร
กรณีการจอดรถมอเตอร์ไซต์บนทางเท้าหน้าโรงพยาบาล  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  
   5.1 การแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่อ าเภอปลวกแดงท้ังระบบ 
     ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยองรายงานว่าจากการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ
อ าเภอปลวกแดงเมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2559 อ าเภอได้น าเสนอปัญหาการจราจรเกิดจากพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง
มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มีประชากรเพ่ิมจ านวนมาก ท าให้การจราจรในปัจจุบันติดขัดอย่าง
มากโดยเฉพาะในช่วงเช้า และเย็น ประกอบการถนนสายหลักที่มีอยู่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม และไม่ได้รับการ
แก้ไขเนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่เคยน าเสนอในระดับจังหวัด   
          ผู้แทนอ าเภอแกลงรายงานว่า ปัจจุบันความเจริญเติมโตของอ าเภอปลวกแดงมีการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มีประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า – เย็น 
ประกอบกับถนนสายหลักสภาพช ารุดในพื้นท่ีอ าเภอปลวกแดง เช่น  
                               ๑) บริเวณสี่แยกมาบเตย/สี่แยกวังตาผิน สภาพพ้ืนผิวถนนช ารุดไม่ได้มาตรฐาน 
จังหวะสัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขเบื้องต้น  ขยาย
ช่องทางจราจร จัดจังหวะสัญญาณไฟให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปริมาณจราจร เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง 
     ๒) บริเวณสี่แยกลุงอุ้ย สภาพพ้ืนผิวถนนช ารุดไม่ได้มาตรฐาน จังหวะสัญญาณไฟไม่
สอดคล้องสัมพันธ์กับปริมาณจราจร ไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขเบื้องต้น ขยายช่องทางจราจร        
จัดจังหวะสัญญาณไฟให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปริมาณจราจร เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง 
     ๓) บริเวณถนนสายโรงกระทะติดต่อถนน ๓๒๔๕ สภาพถนนเป็น ๒ ช่องจราจร เป็น
คอขวด มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจ านวนมาก ถนนขาดหลักวิศวกรรมจราจร ไฟฟ้าไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข
เบื้องต้น ขยายช่องทางจราจร เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม 
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     ๔) บริเวณถนนสายวังตาผิน – สะพานสี่ สภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างท าท่อประปาทั้ง   
๒ ฝั่งถนน มีการวางป้ายสัญญาณจราจรเตือน พื้นผิวขรขุระ มีสัญญาณไฟจราจรไม่เพียงพอ เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง 
แนวทางแก้ไขเบื้องต้น ขยายช่องทางจราจร จัดจังหวะสัญญาณไฟให้สองคล้องสัมพันธ์กับปริมาณจราจร      
เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง  
     ๕) บริเวณถนนสายปลวกแดง – บ่อวิน สภาพถนนเป็น ๒ ช่องจราจรวิ่งสวนกันได้ 
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ มีหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น ทางเข้า-ออกหมู่บ้านแคบ จังหวะสัญญาณไฟจราจรไม่
สัมพันธ์กัน แนวทางแก้ไขเบื้องต้น ขยายช่องทางจราจร 
        ๖) บริเวณถนนสายบ่อวิน – นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นมีปริมาณ
จราจรหนาแน่น ช่องทางจราจรแคบ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขเบื้องต้น ขยายช่องทางเดินรถ 
และเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง  
   สรุปความเห็นจากที่ประชุม  
   1. ในพ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และมีการเจริญเติบโตของพ้ืนที่อย่าง
รวดเร็ว ปัญหาการจราจรในปัจจุบันเกินกว่าพื้นท่ีจะแก้ไขได้ ควรมีการศึกษาอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ต้องขอความความอนุเคราะห์จากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความ
พร้อมทั้งเครื่องมือ และวิชาการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการจราจร ลงพ้ืนที่ศึกษาให้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดควรศึกษาเชื่อโยงพ้ืนทีใ่กล้เคียงคอือ าเภอนิคมพัฒนาด้วย  
   2. ถนนสายหลักในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดงและอ าเภอนิคมพัฒนาไม่มีเกาะกลางถนนมี
เพียงการขีดเส้นสีเหลืองกลางถนนแทนเกาะกลาง ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง    

  มติที่ประชุม :   

 1. มอบหมายส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ลงพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง
ศึกษาปัญหาการจราจรของอ าเภอปลวกแดง ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และรายงานให้ อ.จ.ร.จังหวัดระยอง
ทราบ     

 2. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง พิจารณาปรับปรุงเกาะกลางถนนสายหลักในพ้ืนที่
อ าเภอปลวกแดงและอ าเภอนิคมพัฒนาเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และลดอุบัติเหตุ ว่าจะสามารถด าเนินการได้
อย่างไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 

  5.2 ปัญหาส าคัญจากการส ารวจปัญหาทางด้านการจราจรของจังหวัดระยอง 
 ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยองได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ  หน่วยงาน อ าเภอ ส ารวจ และ
รวบรวม สภาพปัญหา การจราจร และประเด็นที่เก่ียวเนื่อง  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ  ที่ต้องการ
ให้จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการฯ ช่วยแก้ไข หรือน าเข้าประชุม/พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป ซึ่งมี
การรายงานจ านวนมาก และส านักงานจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกปัญหาที่ส าคัญเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม   
 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  ๑) การจราจรติดขัดทางหลวงหมายเลข ๓๖ 
  ๒) ถนนสุขุมวิท ถนนตากสินมหาราช ถนนจันทอุดมมีการจอดรถทิ้งไว้ไม่เป็น
ระเบียบ 
  ๓) การขับรถย้อนศรบริเวณแยกโขดหิน   



  
 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยองฯ       8 
 

  ๔) ทางเข้านิคมอาร์ไอแอล เป็นเนิน มีสัญญาณไฟจราจร รถที่ลงเนินต้องชะลอ
ความเร็วติดสัญญาณไฟจราจร 
  ๕) ถนนสุขุมวิทหน้าห้างโลตัสบ้านฉาง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
  ๖) บริเวณสี่ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์  สัญญาณไฟเสียบ่อยมาก ควรเปลี่ยนเป็นชนิด
ตัวเลข 
  ๗) ตลาดมาบตาพุด ตลาดบ้านฉาง บริเวณริมถนนสุขุมวิท จอดรถกีดขวาง
การจราจรท าให้การจราจรติดขัด 
  ๘) สี่แยกทีโอที เทศบาลเมืองมาบตาพุดปิดกั้นช่องทางเดินรถบริเวณสามแยก   
ตัววาย ถนนไอ ๑ ท าให้การจราจรติดขัด 
  ๙) หน้าสวนภูมิลักษณ์ กนอ .ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบกีดขวางช่องทางจราจร  
  ๑๐) สี่แยกนิคมพัฒนา ถนนเป็นคลื่นจากการเบรกของรถบรรทุก  
  ๑๑) สี่แยกละหารใหญ่ ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
   ๑๒) แยก ธกส. ถนนสายวัดใหม่-บึงต้นชัน ทางโค้งอันตราย 
       ๑๓) ถนนสาย ๓๑๔๓ ระยอง – บ้านบึง ช่วงผ่านเขตเทศบาลบริเวณสระน้ าเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
  ๑๔) ถนนสายคลองช้างตาย - 3144 เป็นสามแยกอันตรายไม่มีสัญญาณใดๆ เตือน 
 

 มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ  รวบรวมปัญหาทั้งหมด และท าเป็นหนังสือส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแก้ไข พร้อมเร่งรัด และรายงานให้จังหวัดทราบอีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

     ลงชื่อ - นพวรรณ ชมชื่นมีกุล - ผู้บันทึกฯ           ลงชื่อ - จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
              (นางสาวศิริกุล พิสมัย)                               (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)  
          พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                               
 
   
   
 


